

มูลนิธิบ้านอบอุ่น เพื่อสุนัขจรจัด เชิญชวนช่วยน้องหมา โครงการ'SPONSOR A DOG'



สิงห์แก้ว กล่าวว่า บ้านอบอุ่นจะเป็นผู้ดูแลสุนัขในทุกๆ วัน ให้อาหาร ทำหมันและให้อาหาร ผู้ร่วมอุปถัมภ์สามารถเลือก "อุปถัมภ์แบบพื้นฐาน" 500 บาท (13.62 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน หรือ "อุปถัมภ์แบบพิเศษ" 1,000 บาท (27.24 ฟรังก์สวิส) ต่อเดือน เงินสนับสนุนนี้จะนำมาใช้สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

บ้านอบอุ่น ศูนย์พักพิงเพื่อดูแลรักษาสุนัขตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์สำคัญในการรับดูแลรักษาสุนัขจรจัดที่ป่วย และได้รับบาดเจ็บตามท้องถนน ในประเทศไทยขณะนี้ มูลนิธิได้ให้การพักพิงแก่สุนัขประมาณ 140 ตัว และมีความปรารถนา ที่จะสร้างความตระหนัก และเปิดรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ผ่านโครงการ "SPONSOR A DOG-ร่วมกันช่วยอุปถัมภ์น้องหมาตามกำลังทรัพย์"

ปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมากบนท้องถนน ถือเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงทั่วพื้นที่ประเทศไทย แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนัก มูลนิธิพร้อมด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนชาวสวีเดนและแลนด์ของมูลนิธิบ้านอบอุ่นเพื่อสุนัขจรจัด แห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาโครงการ ที่จะทำให้ทุกๆ คนสามารถร่วมอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัว ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยต่อเดือน

มิเชล บีส ชาวสวีเดนและแลนด์ ผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยและช่วยก่อตั้งบ้านอบอุ่นเมื่อปีพ.ศ.2551 ร่วมกับ อาจารย์จากจังหวัดอุทัยธานี สมบัติ

เช่น ค่าอาหาร ในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ เช่น ค่าวัคซีนหรือค่าตรวจของสัตวแพทย์

"ตลอดสิบปีที่ผ่านมา ดิฉันได้ดูแลสัตว์เหล่านี้และเป็นหัวใจสำคัญแก่บ้านอบอุ่นหลังนี้" "สุนัขภายใต้การดูแลของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน ในการช่วยดูแลรักษาสุนัขเหล่านี้อย่างเหมาะสม"

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 บ้านอบอุ่นได้รับการอุปถัมภ์จากพระเมทธีวริคาร์ ผู้ซึ่งเคยเป็นช่างภาพ และนักเขียนที่มีชื่อเสียง ผู้อุปถัมภ์เจกเช่นพระเมทธีวริคาร์ ช่วยให้มูลนิธิยังคงดำเนินงานต่อไปได้ และทำให้สมาชิกบ้านอบอุ่นยังคงรับหน้าที่ดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้ต่อไป

ผู้สนใจ สามารถแสดงเจตจำนงในการอุปถัมภ์สุนัขหนึ่งตัวกับบ้านอบอุ่น โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือ PayPal ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านอบอุ่นได้ที่ banoboun.org/support-ban-oboun/ สำหรับช่องทางอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือบ้านอบอุ่น